

Số: 100 /LĐLĐ

Phú Riềng, ngày 03 tháng 11 năm 2020

V/v phối hợp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng
“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong
do tai nạn giao thông” năm 2020

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 308/LĐLĐ ngày 02/11/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về việc phối hợp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020.

Nhằm cảnh báo về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông (TNGT); nâng cao nhận thức, ý thức trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông để phòng tránh tai nạn giao thông; góp phần thực hiện mục tiêu giảm TNGT năm 2020 và kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, chia sẻ những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc trong huyện căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ động thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Hoạt động tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền cao điểm đến 15/11/2020, với các nội dung, hình thức và khẩu hiệu cụ thể:

a. Nội dung tuyên truyền:

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT, những đau thương, mất mát do TNGT; những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội.

Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đối với toàn xã hội từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Phổ biến, giáo dục pháp luật TTATGT, văn hóa giao thông.

b. Hình thức tuyên truyền

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài, Báo... tuyên truyền về sự kiện thông qua tin, bài, phóng sự, chuyên mục, clip; phim tài liệu... Tuyên truyền trực quan thông qua: xây dựng các cụm cổ động, pano, áp phích; băng rôn, tờ rơi, mít tinh, diễu hành...

Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại, các diễn đàn, các buổi nói chuyện về hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông. Nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh TNGT.

Tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook...

c. Khẩu hiệu tuyên truyền:

“*Tính mạng con người là trên hết*”

“*Đã uống rượu, bia - không lái xe*”

“*Không phóng nhanh, vượt ẩu*”

“*Không sử dụng điện thoại khi lái xe*”

“*Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy*”

“*Đi đúng phần đường, làn đường*”

2. Thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

Tổ chức, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị thăm hỏi, động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp các gia đình đoàn viên, người lao động là nạn nhân tai nạn giao thông (đặc biệt các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn).

* Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2020 là: Ngày Chủ nhật, 15 tháng 11 với Thông điệp “*Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại*”.

Đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả hoạt động về Liên đoàn Lao động huyện (lồng ghép trong Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2020).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Trương Văn Cường